



# แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

[www.banmaed.go.th](http://www.banmaed.go.th) โทร. 08 1265 5317



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศ  
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้  
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนดำเนินงาน” ข้อ ๑๐ (๓) ข้อ ๒๖ และ  
ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  
ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ  
เป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบ้านแมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดได้เห็นชอบ  
แล้ว เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการ  
ประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน  
รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้ หากประสงค์จะเข้าตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ที่ทำการองค์การ  
บริหารส่วนตำบลบ้านแมด วันเวลาราชการ หรือ [www.banmaed.go.th](http://www.banmaed.go.th)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดนตรี เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณด้วย

### ความหมายสำคัญ

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมและแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

โดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องการดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน และการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แผนการดำเนินงานประจำปี หรือ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
4. เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

3. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนงบประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

4. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

### ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. สามารถดำเนินการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานการเงินการคลัง
3. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่
4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น
5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่
6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 66 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตในแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต จะใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต เป็นไปอย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ

## ส่วนที่ 2

### บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน	1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24	35.29	6,636,000	42.63	กองช่าง
		1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	0.00	-	-	
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ						
	ก่อสร้างและขยายเขตบริการประปา						
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ท่อเหลี่ยมและบ่อบาดาล						
	บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า						
การจัดวางระบบผังเมือง							
<b>รวม</b>			<b>24</b>	<b>35.29</b>	<b>6,636,000</b>	<b>42.63</b>	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	2.1 แผนงานการเกษตร	1	1.47	50,000	0.32	สำนักปลัด
			ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน				
<b>รวม</b>			<b>1</b>	<b>1.47</b>	<b>50,000</b>	<b>0.32</b>	



2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย	3.1 แผนงานสาธารณสุข	9	13.24	560,000	3.60	สำนักปลัด
		3.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม	3	4.41	380,000	2.44	กองการศึกษา ฯ
		3.3 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1.47	100,000	0.64	สำนักปลัด
	พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม	3.4 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	4	5.88	450,000	2.89	กองการศึกษา ฯ
	พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา	3.5 แผนงานการศึกษา	8	11.76	6,184,280	39.73	กองการศึกษา ฯ
	พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน	3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์			-	0.00	
	พัฒนาและส่งเสริมการการพัฒนาอาชีพ	3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	8.82	220,000	1.41	สำนักปลัด
รวม			31	45.59	7,894,280	50.72	

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.1 แผนงานการเกษตร	2	2.94	70,000	0.45	สำนักปลัด
รวม		รวม	2	2.94	70,000	0.45	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน	5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1.47	15,000	0.10	สำนักปลัด
	ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร		3	4.41	250,000	1.61	สำนักปลัด
	พัฒนาระบบบริหารงานคลัง		1	1.47	10,000	0.06	กองคลัง
	พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม	5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	7.35	640,000	4.11	สำนักปลัด
รวม		รวม	10	14.71	915,000	5.88	
		รวมทั้งสิ้น	68	100.00	15,565,280	100.00	

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประชาสัมพันธ์ 1 ม. 2	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	255,000	ม. 2	กองช่าง													กรกฎาคม
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสามัคคี ม.8	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	214,000	ม.8	กองช่าง													กรกฎาคม

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

## 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขาดใหม่ 1 ม. 9	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	400,000	ม. 9	กองช่าง													กรกฎาคม
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนจัว 2 ม.11	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	134,000	ม. 11	กองช่าง													กรกฎาคม

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

## 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจสามัคคี ม. 1	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	279,000	ม. 1	กองช่าง	←												เมษายน
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบายพาส ม. 2	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	200,000	ม. 2	กองช่าง	←												เมษายน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

## 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสองแมว ม. 3	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	200,000	ม. 3	กองช่าง	←												เมษายน
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต ม. 4 ต.บ้านแมต เชื่อมระหว่างบ้านโนนสำราญ ม. 10 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อบ.ถ 156-016)	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 446 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	1,378,000	ม. 4	กองช่าง	←												เมษายน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

## 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
9	โครงการขยายถนนลูกรัง ซอยโนนสมบูรณ์ 1 ม. 5	กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	250,000	ม. 5	กองช่าง												เมษายน
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกาหลงน้อย ม. 7 ต.บ้านแมต เชื่อมระหว่างบ้านโนนคุณม. 3 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อบ.ถ 156-07)	- งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 94 เมตร หนา 0.04 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	290,000	ม. 7	กองช่าง												เมษายน



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

## 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมะเกลือ ม. 6	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	200,000	ม. 6	กองช่าง	←												เมษายน
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนกาหลงน้อย ม. 7	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	110,000	ม. 7	กองช่าง	←												เมษายน



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

## 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น (อบ.ถ 156-003) สายบ้านหาดใหม่พัฒนา บ้านโนนสมบูรณ์ ม. 9 ต.บ้านแมต	- งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 122 เมตร หนา 0.04 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	200,000	ม. 9	กองช่าง													เมษายน
16	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาแคน ม. 10	กว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	100,000	ม. 10	กองช่าง													เมษายน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

## 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 156-014 สายถนนโนนแคน ม. 10 ต.บ้านแมต	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	200,000	ม. 10	กองช่าง	←												เมษายน
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 156-004 สายบ้านหาดเหนือ-คุ้มดอนจัว ม. 11 ต.บ้านแมต	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	200,000	ม. 11	กองช่าง	←												เมษายน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

## 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตอนโจด 5 ม. 12	- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	297,000	ม. 7	กองช่าง	←												เมษายน
20	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม. 8	- งานก่อสร้างฐานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร จำนวน 26 ช่อง  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	100,000	ม. 8	กองช่าง	←												เมษายน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

## 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568					ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
21	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม. 6	- งานก่อสร้างฐานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร จำนวน 26 ช่อง  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	100,000	ม. 6	กองช่าง	←											เมษายน
22	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแมต (หลังใหม่)	รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	400,000	อบต.บ้านแมต	กองช่าง	←											เมษายน
23	โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ม. 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	150,000	ม. 3 คุ่มหนองโดน	กองช่าง	←											เมษายน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

## 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
24	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ่อระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ม. 3	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านแมต กำหนด	179,000	ม. 3 คุ่มหนอง โดน	กองช่าง	←												เมษายน
รวม			6,636,000		1													



2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการดำเนินการตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรม เรียนรู้ด้านการทำการเกษตรให้ผู้เข้า รับการอบรมไปปรับใช้ในการ ดำรงชีวิต  กลุ่มเป้าหมาย 60 คน	50,000	ศาลาประชาคม  ม.1-ม. 12	สำนักปลัด									← →				กรกฎาคม
รวม			50,000		1													

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิ	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน โรคหนองพยาธิ  กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	40,000	ศาลาประชาคม ม. 5, ม. 6 ม. 9	สำนักปลัด									←→					กุมภาพันธ์
2	โครงการการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใน ตำบลบ้านแมต  กลุ่มเป้าหมาย 12 หมู่บ้าน	200,000	พื้นที่ตำบล บ้านแมต	สำนักปลัด	←													กันยายน
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาสมัคร และออกให้บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว  กลุ่มเป้าหมาย สุนัข 2,400 ตัว อาสาสมัคร 24 คน	100,000	พื้นที่ตำบล บ้านแมต	สำนักปลัด	←								→					มิถุนายน

## จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

## 3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

## 3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในเขตพื้นที่ สร้างและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กลุ่มเป้าหมาย 300 คน	40,000	โรงเรียนสังกัดสพฐ. พื้นที่ตำบลบ้านแมต	สำนักปลัด				↔									กุมภาพันธ์
5	โครงการลดการติดยาเสพติดจากแม่สู่ลูก	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจช่วยลดการติดยาเสพติดจากแม่สู่ลูก  กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	40,000	ศาลาประชาคม ม. 5, ม. 6 ม. 9	สำนักปลัด				↔									มีนาคม
6	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม การป้องกันและการค้นหาความผิดปกติของเต้านม  กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	40,000	ศาลาประชาคม ม. 5, ม. 6 ม. 9	สำนักปลัด				↔									มีนาคม

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

## 3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

## 3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
7	โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพ อาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหาร	จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและสัมผัส อาหาร  กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	20,000	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด							←→						สิงหาคม
8	โครงการอบรมให้ความรู้ ควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	40,000	ศาลาประชาคม ม. 5, ม. 6 ม. 9	สำนักปลัด							←→						มิถุนายน
9	โครงการอบรมให้ความรู้หมอชาวบ้าน	จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยตนเอง การปรับเปลี่ยนสุขภาพที่ถูกต้อง  กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	40,000	ศาลาประชาคม ม. 5, ม. 6 ม. 9	สำนักปลัด							←→						มิถุนายน
รวม			560,000		1													

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
1	โครงการการจัดงานประเพณีทำบุญ สังฆทาน	จัดทำกิจกรรมประเพณีทำบุญสังฆทานและ จัดทำกิจกรรมประกวดขับร้องทำนอง สรภัญญะ  กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	50,000		กองการศึกษา												กัยายน
2	โครงการสืบสานงานประเพณีไหลเรือ ไฟและลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟและลอย กระทง ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย  กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	200,000		กองการศึกษา		↔										พฤศจิกายน
3	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ ประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย  กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	50,000		กองการศึกษา									↔			กรกฎาคม

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย  กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	150,000		กองการศึกษา							↔							เมษายน
		รวม	450,000		1														

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬา กลุ่มเป้าหมาย 300 คน	300,000	ร.ร.บ้านแมต ต.บ้านแมต	กองการศึกษา			↔										ธันวาคม
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตอำเภออุบลพริก กลุ่มเป้าหมาย 80 คน	40,000	อบต.บ้านแมต	กองการศึกษา			↔										มกราคม
3	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสังกัด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กเล็กกระดับ ปฐมวัยให้เด็กได้รับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กลุ่มเป้าหมาย 80 คน	40,000	อบต.บ้านแมต	กองการศึกษา				↔									กุมภาพันธ์
รวม			380,000		1													



2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านแมต	จัดกิจกรรมให้แกนนำเด็กและเยาวชน มีเวที ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม  กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	25,000	อบต.บ้านแมต	กองการศึกษา		↔											พฤศจิกายน
2	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ปรึบอยู่ในสังคม เล่นหรือ รวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้  กลุ่มเป้าหมาย 150 คน	80,000	อบต.บ้านแมต	กองการศึกษา				↔									มกราคม

## จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

## 3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,453,280	พื้นที่ตำบล บ้านแมต	กองการศึกษา	←												กันยายน
4	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก	จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดทักษะ ที่สำคัญ สำหรับการสร้างองค์ความรู้	20,000	อบต.บ้านแมต	กองการศึกษา						↔							มีนาคม
5	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ	จัดฝึกอบรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อ พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา	30,000	อบต.บ้านแมต	กองการศึกษา	↔												ตุลาคม
6	โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ให้ มีทักษะ สามารถทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ฝึก ทักษะความเป็นผู้นำ	30,000	อบต.บ้านแมต	กองการศึกษา	↔												ตุลาคม

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

## 3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

## 3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ให้ มีทักษะ สามารถทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ฝึก ทักษะความเป็นผู้นำสามารถนำไปปรับใช้ กับชีวิตประจำวันได้  กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	30,000	อบต.บ้านแมต	กองการศึกษา					↔								กุมภาพันธ์
8	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตำบล บ้านแมต  กลุ่มเป้าหมาย 5 โรงเรียน	3,516,000	ร.ร. สังกัด สพฐ.ในเขต ตำบลบ้านแมต	กองการศึกษา	←												กันยายน
		รวม	6,184,280		1													

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ขยะมูลฝอยในชุมชน การนำวัสดุมารีไซเคิลให้ได้มากที่สุด และศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง/ปี  กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	100,000	พื้นที่ ตำบลบ้านแมด	สำนักปลัด														กันยายน
		รวม	100,000		1														

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ	จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขื่อนสิรินธร เช่น กุ้ง ปลา จำนวน 2 ครั้ง/ปี  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน	20,000	ม.12 (คุ้มดอนโจด)  ม. 11 (คุ้มดอนจัว)	สำนักปลัด													กัยายน
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน เช่น พืช สัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น จำนวน 4 ครั้ง / ปี  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน	50,000	ม.1-ม.12	สำนักปลัด													กรกฎาคม
รวม			70,000		1													

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการประชาคม	จัดประชุมประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนหมู่บ้าน พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนา นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย 60 คน	15,000	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด				←	→									มีนาคม
รวม			15,000		1														

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารงานคลัง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ของ อบต.บ้านแมต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระและอำนวยความสะดวกให้บริการถึงที่  กลุ่มเป้าหมาย 800 คน	10,000	พื้นที่ตำบล บ้านแมต	กองคลัง							↔							เมษายน
รวม			10,000		1														



2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมที่ดีของพนักงาน	จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้กับพนักงาน อบต.บ้านแมต  กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	30,000	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด				← →									มีนาคม
2	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและศึกษาดูงาน	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน  กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	200,000		สำนักปลัด				← →									เมษายน

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร อปท. เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	20,000	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด													สิงหาคม
รวม			250,000		1													



## จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย รวมถึงการอพยพประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัย  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	50,000	อบต.บ้านแมต /บ.ดอนใจดี ม. 12	สำนักปลัด					↔								กุมภาพันธ์
4	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ	จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำในกลุ่มนักเรียน  กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	60,000	สระว่ายน้ำ บ.โนนบก ต.บัวงาม	สำนักปลัด								↔					มิถุนายน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการวัน อปพร.	จัดกิจกรรมให้ อปพร. ได้ร่วมทำกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เชิดชูเกียรติ คุณงามความดี ของ อปพร. สร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่สมาชิก อปพร.  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน	30,000	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด						↔								มีนาคม
		รวม	640,000		1														

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

## 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	80,000	อบต.บ้านแมด	กองการศึกษา	←→												พฤศจิกายน

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

## 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	<p>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย</p> <p>รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p>	48,000	อบต.บ้านแมด	กองการศึกษา	←→												พฤศจิกายน

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด

## 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง	- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	15,000	อบต.บ้านแมด	กองการศึกษา	↔												พฤศจิกายน
4	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	40,000	อบต.บ้านแมด	กองการศึกษา	↔												พฤศจิกายน
รวม			183,000		1													



## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	23,000	อบต.บ้านแมต	กองการศึกษา	↔													พฤศจิกายน
		รวม	23,000		1														

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

## 1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 โต๊ะ	ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x75 เซนติเมตร - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	8,000	อบต.บ้านแมต	กองการศึกษา	↔													พฤศจิกายน
		รวม	8,000		1														

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

## 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	- ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 55 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. จำนวน 3 ตัว - เก้าอี้หุ้มหนัง PU - ปรับสูง-ต่ำได้ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	10,800	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด	↔												พฤศจิกายน
		รวม	10,800		1													

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	3,300	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด	↔												พฤศจิกายน
2	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	10,000	อบต.บ้านแมต	กองคลัง	↔												พฤศจิกายน

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	72,000	อบต.บ้านแมต	กองคลัง	↔												พฤศจิกายน

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
4	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	19,000	อบต.บ้านแมต	กองคลัง	↔												พฤศจิกายน

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	8,000	อบต.บ้านแมต	กองคลัง	↔												พฤศจิกายน
		รวม	112,300		2													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

## 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 2 เครื่อง	- ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์	60,000	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด	↔												พฤศจิกายน
		รวม	60,000		1													



## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

## 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อลำโพงเนกประสงค์ พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 คู่	ดอกลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ	11,500	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด	↔												พฤศจิกายน
2	จัดซื้อตู้ลำโพง จำนวน 2 ตู้	ดอกลำโพง ขนาด 12 นิ้ว วอยส์เบอร์ 2.5 นิ้ว ขนาดตู้ลำโพง หน้ากว้าง 39 ซม. X ลึก 33 ซม. X สูง 63 ซม. - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ	10,000	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด	↔												พฤศจิกายน
รวม			21,500		1													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

## 1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	- มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่  รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	81,000	อบต.บ้านแมต	สำนักปลัด	↔												พฤศจิกายน
		รวม	81,000		1													

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

## 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	24,000	อบต.บ้านแมต	กองช่าง	↔												พฤศจิกายน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	10,000	อบต.บ้านแมต	กองช่าง	↔												พฤศจิกายน
รวม			34,000		1													